

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 4/2023

Thực hiện Công văn số 2779/VPUBND-TH ngày 30/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành có liên quan trả lời phản ánh của Nhân dân (theo đề nghị của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 738/BC-MTTQ-BTT ngày 19/5/2023), Công an tỉnh trả lời cụ thể như sau:

1. Trên lĩnh vực trật tự xã hội

1.1. Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi như: Giả danh cán bộ thực thi pháp luật (cơ quan Nhà nước, Công an, Viện kiểm sát) gọi điện thoại hoặc lập trang website giả mạo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng; hăm dọa các nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền; thông qua lĩnh vực trò chơi trực tuyến, yêu cầu nộp tiền rồi chiếm đoạt tài sản; tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang thương mại điện tử để lừa nạn nhân mua sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt nổi lên trong thời gian gần đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng công nghệ Deepfake¹ ... những hoạt động này đã và đang gây hoang mang trong dư luận, tạo tâm lý bất an đối với quần chúng Nhân dân. Trong tháng 4/2023, Công an tỉnh đã thụ lý 04 tin báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng (hiện các vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh).

1.2. Về ý kiến của Nhân dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn: “Tình trạng hoạt động của các đối tượng tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở khu dân cư còn diễn biến khá phức tạp, các đối tượng thành lập băng, nhóm hoạt động gây mất an ninh, trật tự, lôi kéo nhiều thiếu niên từ các nơi khác tham gia chức hoạt động gây rối, đánh nhau, thậm chí còn sử dụng vũ khí, hung khí tự chế để giải quyết những mâu thuẫn, giành địa bàn”. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thoại Sơn tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình

¹ Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh video làm giả 1 người ngoài đời thực với độ chính xác rất cao. Hoạt động dựa trên tệp hình ảnh khuôn mặt, giọng nói của người đó, sau đó Deepfake sẽ sử dụng thuật toán để tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói phù hợp với nét mặt, biểu cảm của một người này, đối tượng sau đó sử dụng video giả mạo này để lừa nạn nhân ngoài đời thực.

trạng đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Trong tháng 4/2023, Công an huyện Thoại Sơn đã đấu tranh, xử lý 06 vụ, liên quan 13 đối tượng; khởi tố 04 vụ, liên quan 09 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”; chuyển Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh xử lý 02 vụ, liên quan 04 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, các trường hợp còn lại đang tiếp tục điều tra.

1.3. Về ý kiến phản ánh của Nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Mới: Thời gian gần đây “có nhiều đối tượng lợi dụng đêm khuya chặn đường người dân để xin tiền” gây mất ANTT, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận quần chúng Nhân dân. Tháng 4/2023, trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới xảy ra 01 trường hợp, liên quan 03 đối tượng lợi dụng đêm khuya, tại các khu vực vắng người qua lại chặn đường người dân để xin tiền, Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành thử test ma túy đối với 03 đối tượng nêu trên, kết quả cả 03 đối tượng đều dương tính với ma túy và đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

1.4. Về ý kiến phản ánh của Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành: Tình hình “trộm cắp trên các địa bàn dân cư diễn biến phức tạp gây tâm trạng lo lắng trong Nhân dân”. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác của người dân như: Ra ngoài quên không khóa cửa; hàng quán không có người trông coi; tài sản, đồ vật có giá trị để ở những nơi che khuất tầm nhìn và không có người trông giữ... để tiến hành trộm cắp tài sản. Trong tháng 4/2023, Công an huyện Châu Thành đã thụ lý 09 tin báo, tố giác về tội phạm trộm cắp tài sản; đã khởi tố 01 vụ, liên quan 01 bị can; các trường hợp còn lại đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thời gian tới, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm trộm cắp tài sản; các băng, nhóm hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nêu trên góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. (2) Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, thường xuyên rà soát lập danh sách các đối tượng không có nghề nghiệp, người nghiện ma túy và các đối tượng có điều kiện, khả năng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật kịp thời đưa vào diện quản lý, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn. (3) Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm nói trên. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý, nhanh chóng chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố đối với các vụ án liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao; tội phạm trộm cắp tài sản; các băng, nhóm thanh thiếu niên hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ án đang gây bức xúc trong dư luận Nhân dân; (4) Phối hợp, đề nghị ngành Tòa án tổ chức các phiên tòa lưu động, đưa ra xét xử công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để răn đe, giáo dục

và phòng ngừa chung. (5) Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là ở những tuyến, địa bàn, khu vực có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. (6) Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về các đối tượng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật nhất là tại các địa bàn giáp ranh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp đối tượng từ nơi khác đến địa bàn để gây án, truy xét tận gốc, thu hồi và xử lý triệt để các đối tượng, đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT gây mất ANTT...

2. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông: “Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 18/4/2023 tại tỉnh lộ 948 thuộc tổ 17 ấp An Lợi xảy ra vụ TNGT giữa xe ben và xe mô tô chạy cùng chiều từ hướng An Hảo, thị xã Tịnh Biên về xã Châu Lăng, người phụ nữ điều khiển xe mô tô vượt xe ben trong điều kiện không an toàn, xe bị ngã do vấp ổ gà, người điều khiển xe mô tô va vào xe ben bị cán tử vong”. Đúng như thông tin phản ánh của quần chúng Nhân dân vào khoảng 07 giờ 20 phút, ngày 18/4/2023, trên tuyến đường tỉnh 948 thuộc địa bàn ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 01 người; nạn nhân là bà Phạm Thị Phụng (sinh năm: 1977; nơi thường trú: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bà Phạm Thị Phụng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 67C1-364.63 vượt xe ô tô tải mang biển kiểm soát 67H-009.88 không đảm bảo an toàn, không làm chủ tay lái dẫn đến tai nạn giao thông. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn xác minh, làm rõ.

Thời gian tới, để góp phần kèm chế tình hình tai nạn giao thông, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau: (1) Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm TTATGT, TTXH trên địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông. (2) Tổ chức phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, nhất là tại các địa điểm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. (3) Duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo đảm TTATGT và phòng, chống ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 91; phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, trật tự đô thị xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông...

3. Về ý kiến: “Thời gian tới các doanh nghiệp phải dùng sơn chống cháy để sơn nhà xưởng, xí nghiệp nếu không thực hiện thì không cho hoạt động, từ đó gây cản trở và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp...”. Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, có thể hiểu sơn chống cháy được sử dụng cho nhà xưởng, xí nghiệp là một trong các giải pháp phòng

cháy, chữa cháy được sử dụng để sơn lên các bề mặt kết cấu thép không được bảo vệ chống cháy (thời gian chịu lửa yêu cầu của các kết cấu thép lớn hơn 15 phút theo bậc chịu lửa của từng công trình được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình của Bộ Xây dựng). Ngoài việc sử dụng sơn chống cháy cho nhà xưởng, xí nghiệp còn có các giải pháp phòng cháy, chữa cháy khác mà chủ đầu tư (chủ cơ sở) có thể lựa chọn để đạt được bậc chịu lửa tương ứng của từng loại công trình như: Dùng bê tông không tham gia chịu lực; dùng cốt thép bảo vệ kết cấu cốt thép; dùng latê thép trát thạch cao để bảo vệ cho kết cấu dầm thép...). Do đó, đối với từng loại công trình và bậc chịu lửa tương ứng thì chủ đầu tư có thể sử dụng các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp chứ không nhất định phải sử dụng sơn chống cháy là giải pháp phòng cháy, chữa cháy duy nhất.

Trên đây là nội dung trả lời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh tháng 4/2023, Công an tỉnh báo cáo các đồng chí. /lc

Nơi nhận:

- UBND tỉnh
- UBMTTQ VN tỉnh } (để báo cáo);
- Các đ/c PGĐ CAT (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, PV01 (TMCS). Nam (09b).



Đại tá Lâm Phước Nguyên